

KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

PGS, TSKH. TRẦN NGUYỄN TUYẾN ^(*)

Tóm tắt: Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”¹. Có thể khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Bài viết tập trung phân tích kinh nghiệm của một số nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ý nghĩa của những kinh nghiệm này đối với Việt Nam.

Từ khóa: xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Trung Quốc; Lào; Cuba; thực tiễn Việt Nam

Ngày nhận: 02/8/2021

Ngày phản biện: 10/8/2021

Ngày duyệt đăng: 24/8/2021

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chỉ khi phát huy sức mạnh của toàn dân tộc và có một Đảng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo, cách mạng mới có thể thành công. Thực tế cho thấy, sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ một đất nước nghèo nàn, cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ dân trí thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”². Có được những thành tựu đó là nhờ Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sức mạnh, uy tín của Đảng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, đất nước ta cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, hơn bao giờ hết, trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, trong đó việc học hỏi kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, để Đảng ta xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.

1. Kinh nghiệm của một số quốc gia về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Năm 2021, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921 - 2021). Trong lịch sử ra đời và phát triển, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn chú trọng

(*) Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong bối cảnh mới hiện nay.

Báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ nhiệm vụ: “Kiên định quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng”. Báo cáo cũng xác định yêu cầu chung về xây dựng Đảng trong thời đại mới là: “Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên trì Đảng phải quản lý Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, lấy tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền lâu dài và xây dựng tính tiên tiến, tính trong sạch của Đảng làm trực chính, coi xây dựng chính trị của Đảng là vấn đề hàng đầu, lấy kiên định niềm tin, lý tưởng, tôn chỉ làm nền tảng, lấy huy động tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo của Đảng làm xuất phát điểm, thúc đẩy toàn diện việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tác phong, kỷ luật, đi sâu thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng Đảng trở thành Đảng cầm quyền theo chủ nghĩa Mác luôn luôn dẫn đầu thời đại, nhân dân ủng hộ chân thành, mạnh dạn tự cải cách, vượt qua mọi thử thách sóng gió, bùng lên sức sống”³. Mục tiêu này được thể hiện ở các nội dung sau:

Một là, đặt xây dựng chính trị của Đảng lên vị trí hàng đầu

Xây dựng chính trị của Đảng là công việc mang tính căn bản của Đảng, quyết định phương hướng và hiệu quả của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm toàn Đảng phục tùng Trung ương, kiên trì và tin tưởng vào sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng chính trị của Đảng. Phải tôn trọng điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm những quy tắc sinh hoạt chính trị trong Đảng. Cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp cao phải tăng cường rèn luyện tính đảng, không ngừng nâng cao sự giác ngộ chính trị

và năng lực chính trị, coi việc trung thành với Đảng, tận tụy với công tác Đảng, mang lại hạnh phúc cho nhân dân là trách nhiệm chính trị căn bản, phải giữ vững bản sắc chính trị của người cộng sản.

Hai là, trang bị cho toàn Đảng tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới

Lý tưởng cao cả của chủ nghĩa cộng sản và lý tưởng chung của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là trụ cột tinh thần và linh hồn chính trị của các đảng viên Trung Quốc.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, tính chuyên nghiệp hóa cao

Cán bộ của Đảng là lực lượng kiên trung của cách mạng, phải kiên trì nguyên tắc Đảng quản lý cán bộ, kiên trì chủ trương dùng người lấy đức, tài làm trọng, kiên trì định hướng tuyển chọn và sử dụng nhân tài. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, phát hiện cán bộ trẻ để đào tạo nguồn. Quy hoạch công tác bồi dưỡng, đào tạo; đề bạt cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ ngoài Đảng. Thực hiện chính sách nhân tài tích cực hơn, cởi mở hơn, có biện pháp tốt để thu hút nhân tài và sử dụng nhân tài hiệu quả.

Bốn là, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng bảo đảm vững chắc việc quán triệt và thực hiện các đường lối, phương châm, chính sách và bố trí triển khai quyết sách của Đảng. Các chi bộ Đảng phải làm tốt những chức trách như: trực tiếp giáo dục đảng viên, quản lý, giám sát đảng viên.

Năm là, thường xuyên chỉnh đốn tác phong và thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng

Cần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và quần chúng nhân dân. Cấp trên làm gương cho cấp dưới, kiên quyết chống tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền. Tăng cường kỷ luật chính trị và kỷ luật tổ chức. Tăng cường giáo dục kỷ luật, chấp hành kỷ luật; tăng cường, triển khai phê bình và tự phê bình trong Đảng.

Sáu là, giành thắng lợi áp đảo trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Cần kiên trì đấu tranh không khoan nhượng, chú trọng ngăn chặn, tạo áp lực mạnh mẽ và răn đe lâu dài đối với những hành vi tham nhũng. Thúc đẩy lập pháp Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Hiện nay, cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc được tiến hành dựa trên bốn sách lược chính, đó là: làm cho “không dám tham nhũng”, “không thể tham nhũng”, “không muốn tham nhũng” và “không cần tham nhũng”.

Bảy là, kiện toàn hệ thống giám sát của Đảng và Nhà nước

Tăng cường khả năng “tự làm trong sạch nội bộ” của Đảng, dựa vào khả năng tự giám sát của Đảng và sự kiểm soát của quần chúng. Phải tăng cường sự kiểm soát và giám sát điều hành quyền lực của nhân dân, để quyền lực được điều hành một cách minh bạch, công khai, “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” thể chế. Tăng cường giám sát tổ chức từ trên xuống dưới, phát huy vai trò giám sát lẫn nhau trong từng cấp. Xây dựng Luật Giám sát toàn diện Nhà nước, thành lập hệ thống giám sát dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đảng, bao phủ toàn diện, đủ thẩm quyền và hiệu quả; kết hợp giữa sự giám sát trong Đảng với sự giám sát của cơ quan Nhà nước và sự giám sát của quần chúng, tăng cường sức mạnh giám sát tổng hợp.

Tám là, tăng cường bản lĩnh cầm quyền của Đảng

Đảng phải thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị. Tăng cường bản lĩnh lãnh đạo chính trị, bản lĩnh sáng tạo, bản lĩnh phát triển khoa học và công nghệ, bản lĩnh công tác quần chúng, bản lĩnh giám sát rủi ro, nỗ lực chiến thắng mọi khó khăn và trở ngại trên con đường tiến lên.

Có thể khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đặc trưng bản chất nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, việc xây dựng, chính đốn Đảng theo các định hướng

trên bảo đảm sự nghiệp của Đảng luôn tiến lên phía trước, theo phương hướng đúng đắn.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được thành lập ngày 22/3/1955, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là tổ chức chặt chẽ nhất đại diện cho lợi ích chính đáng của giai cấp công nhân và của cả quốc gia, dân tộc. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Cayxôn Phômvihản và truyền thống của Đảng làm cơ sở lý luận, tư tưởng khoa học và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng⁴.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kế thừa sứ mệnh của Đảng Cộng sản Đông Dương, do Chủ tịch Cayxôn Phômvihản lãnh đạo và rèn luyện. Trong quá trình hoạt động thực tiễn, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn được củng cố toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo.

Cụ thể, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được xây dựng và củng cố trên cơ sở 5 nguyên tắc, đó là:

Thứ nhất, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Cayxôn Phômvihản và truyền thống tốt đẹp của Đảng làm cơ sở tư tưởng, lý luận của Đảng, phát huy tính tiên phong, tính giáo dục và tính chiến đấu của giai cấp công nhân; chủ động xây dựng, củng cố Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Đảng có điều lệ nghiêm minh, tôn trọng và thực hành theo Hiến pháp và pháp luật; mọi đảng viên đều bình đẳng trước Điều lệ Đảng và pháp luật.

Thứ ba, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào coi đoàn kết là nguyên tắc cơ bản của Đảng, trên cơ sở chủ trương, đường lối và Điều lệ Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ tư, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lấy nhân dân làm gốc, trung thành với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, dựa vào quần chúng nhân dân và thông qua phong trào quần chúng để xây dựng và phát triển Đảng.

Thứ năm, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lấy nguyên tắc tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.

Phương châm để xây dựng và củng cố Đảng là: 1) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phong cách lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, quyết tâm chống những biểu hiện, hành vi thoái hóa, biến chất về chính trị trong Đảng. 2) Xây dựng và củng cố Đảng trên cơ sở coi trọng chất lượng, kết nạp những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện vào Đảng, không ngừng củng cố và phát triển Đảng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. 3) Kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với đề cao hiệu lực của Nhà nước, phát huy tính chủ động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế, làm cho Đảng cầm quyền trở thành đảng trong sạch, vững mạnh, cần tập trung vào một số nội dung sau: Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị; củng cố và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng lý luận của Đảng; giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội; củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ nội bộ Đảng, cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, đánh giá, trong đó, đặc biệt coi trọng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cơ hội (tham nhũng, lãng phí...) trong các tổ chức đảng, chính quyền của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Tiếp tục củng cố, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng Đảng không làm thay Nhà nước”; mọi cán bộ, đảng viên không phân biệt chức vụ, ranh giới, sống và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Cộng hòa Cuba

Đảng Cộng sản Cuba chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi các chủ trương đã được thông qua tại các kỳ Đại hội Đảng. Vai trò lãnh đạo quyết định của Đảng trong bối cảnh cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa tại Cuba được thể hiện ở những nội dung⁵ sau:

Một là, bảo vệ sự gắn bó với các nguyên tắc, tính sáng tạo và sự linh hoạt trong công tác của Đảng. Ý thức rõ sự cần thiết phải thay đổi tư duy, trước hết là tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Hai là, khuyến khích thực hiện phê bình và tự phê bình trong nội bộ Đảng, nhằm khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm và hạn chế còn tồn tại cũng như củng cố sự gắn bó với nhân dân.

Ba là, yêu cầu các cấp, từ lãnh đạo cấp cao, cán bộ quản lý đến từng đảng viên phải nêu cao tính gương mẫu, tính chiến đấu, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, coi đây là những tiền đề cơ bản để đánh giá uy tín, tính đảng và khả năng ảnh hưởng của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đó. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và tính chiến đấu của đảng viên trên mọi lĩnh vực.

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi tham nhũng là kẻ thù chủ yếu của cách mạng vì bản chất và những hệ quả mà nó gây ra. Đảng nêu cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, tổ chức phải tích cực tham gia cuộc chiến chống tham nhũng.

Năm là, hỗ trợ quá trình tăng cường thể chế đất nước, không có sự can thiệp của Đảng

nhưng được giám sát bởi một hình thức kiểm tra phù hợp với những phương pháp riêng biệt.

Sáu là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tích cực đấu tranh với những biểu hiện gây mất đoàn kết giữa Đảng và quần chúng. Tăng cường công tác kiểm tra và kỷ luật đảng.

2. Thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Việt Nam

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế của một số nước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Chủ đề Đại hội đã phát triển thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Điểm mới của Đại hội XIII là đã bổ sung xây dựng hệ thống chính trị, không chỉ đề cập vấn đề xây dựng Đảng mà còn đề cập vấn đề chỉnh đốn Đảng. Trong Định hướng phát triển đất nước 10 năm (2021 - 2030), Báo cáo Chính trị nêu định hướng về xây dựng Đảng: “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận; chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng”⁶.

Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, bệnh quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, biểu hiện “lợi ích nhóm” diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi và có xu hướng nghiêm trọng ở nhiều nơi, ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là vấn đề gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nguyên nhân của những biểu hiện suy thoái đó chủ yếu do chủ nghĩa cá nhân sinh ra. Chủ nghĩa cá nhân sinh ra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm khác như: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí.

Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã ban hành Nghị quyết về *tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”⁷. Muốn vậy, cần tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: 1) Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; 2) Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; 3) Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. 4) Đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; 5) Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; 6) Tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; 7) Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; 8) Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; 9) Kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí⁸; 10) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới⁹.

Từ kinh nghiệm quốc tế của một số nước và thực tiễn Việt Nam về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần tập trung một số giải pháp sau:

Một là, về nhận thức, phải coi tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng; đồng thời, đưa ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa cầm quyền trong Đảng; xây dựng văn hóa lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và tích cực thực hiện văn hóa phê bình và tự phê bình trong tình hình mới. Mở rộng, tăng cường dân chủ trong Đảng và trong xã hội, đặc biệt là hình thức dân chủ trực tiếp. Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng.

Năm là, quan tâm đến đời sống và lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự bình đẳng, công bằng giữa khu vực công và khu vực tư; thực hiện cải cách chế độ tiền lương, cải thiện thu nhập, có chính sách hỗ trợ nhà ở, bảo đảm cuộc sống của cán bộ, đảng viên, công chức.

Sáu là, đẩy mạnh việc học tập, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên. Việc học tập, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong chính bản thân họ.

Bảy là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về *đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*. Ngay từ khi sáng lập Đảng ta cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, trăn trở về những hiện tượng tiêu cực trong Đảng và xã hội mà Người thường gọi là vẩn nạn quan liêu, tham ô, lãng phí và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ góp phần thúc đẩy cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh mới. Để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết phải gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. ♦

1, 7. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 80.

2, 6, 8, 9. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, *Sổ 1*, t. I, tr. 25, 118-119, 193-194, 180-199.

3. Đảng Cộng sản Trung Quốc: *Tổng tập Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr. 93, 94.

4. PGS, TS. Thoongxalit Mangnomc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào: *Tăng cường xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế*, Tham khảo *Hội nhập quốc tế, kinh nghiệm của Lào và kinh nghiệm của Việt Nam*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017, tr. 199-223.

5. Tham khảo Hội đồng Lý luận Trung ương: *Vai trò của Đảng trong cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội tại Cuba và đổi mới tại Việt Nam*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015, tr. 72-95.